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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2566 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) 
วันพฤหัสบดทีี ่18 พฤษภาคม 2566 

ณ ห้องราชพฤกษ ์เอ โครงการพารค์ วิลเลจ พระราม 2 

 

เริ่มประชมุเวลา 10.00 น. 
 บรษิัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) มีผูถื้อหุน้ จ านวน 24,445 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ 737,328,449 หุน้ (ตามรายชื่อ
ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธ์ิร่วมเขา้ประชมุผูถื้อหุน้และออกคะแนนเสียง ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธ์ิเขา้รว่มประชุม วนัท่ี 10 เมษายน 
2566) ในการประชุมครัง้นีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 14 ราย และโดยการมอบฉันทะจ านวน 15 ราย รวมทัง้สิน้ 
29 ราย นบัจ านวนหุน้รวมกนัทัง้สิน้ 223,914,160 คิดเป็นรอ้ยละ 30.3683 % ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ 
ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ที่ 27 
 คุณบัณฑิต ประทุมตะ พิธีกร ได้กล่าวแนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชีซึ่งเข้าร่วมประชุมในครัง้นี ้ 
กรรมการบรษิัทฯ มีจ านวน 6 ท่าน มีกรรมการเขา้รว่มจ านวน 5 ท่าน ซึ่งมีกรรมการ 1 ท่าน ป่วยกะทนัหนั ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม
ได ้คือ คุณเอมอร โชติยะปตุตะ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ดงันัน้ กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมมีทัง้หมด 
5 ท่านดงัต่อไปนี ้
 1. คณุไสว ฉตัรชยัรุง่เรือง  ประธานกรรมการบรษิัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2. คณุพลรชฏ เปียถนอม   กรรมการอิสระ กรรมการบรษิัท ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง นวตักรรม  
     และก ากบัดแูล 

 3. คณุศภุกจิ งามจติรเจรญิ  กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิารความเส่ียง นวตักรรม และก ากบัดแูล และ 

     ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 4. คณุวราลกัษณ ์งามจติรเจรญิ กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการบรหิารความเส่ียง
     นวตักรรมและก ากบัดแูล 

 5. คณุมณฑา ทสัฐาน   กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิาร และผูอ้  านวยการฝ่าย Demand 

 

 กรรมการท่ีไมเ่ขา้รว่มประชมุ : 1 ท่าน 

 กรรมการเขา้รว่มประชมุในครัง้นีค้ิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 83.33 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

  

 ผูส้อบบญัชีที่เขา้รว่มประชมุดงันี ้
 1. คณุกลุธิดา ภาสรุกลุ  จาก บรษิัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 

  

 ที่ปรกึษากฎหมายที่เขา้รว่มประชมุดงันี ้
 1. คณุสกุจิ คณุวงศ ์  จาก บรษิัท กฎหมายวิสดอม จ ากดั 
  

 นอกจากนีข้อแนะน า ตวัแทนจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย  
 1. คณุนรา ศรีเพชร 
 

 จากนัน้คณุบณัฑิต ประทมุตะ ไดช้ีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงขัน้ตอนการประชมุ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบั
คะแนนเสียงโดยบรษิัทฯ ไดท้ าการเรียนเชิญและแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัการประชมุในวนันีแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้ 3 ทาง ดงันี ้
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1. บรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ทกุท่านทางไปรษณีย ์

2. บรษิัทฯ ไดม้กีารลงประกาศในหนงัสือพิมพ ์

3. บรษิัทฯ ไดล้งรายละเอยีดการประชมุไวใ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

คณุบณัฑิต ประทมุตะ ชีแ้จงขัน้ตอนการประชมุ 

วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปนี ้
พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบ ส าหรบัเงื่อนไขในการอนมุตัิมติในแต่ละวาระมีดงันี ้

1. ในการประชมุจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามล าดบัท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะน าเสนอขอ้มลูประกอบวาระและจะ
เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ เก่ียวข้องนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือ         
แสดงความเห็น กรุณายกมือขึน้ ทางเจ้าหนา้ที่จะน าไมโครโฟนไปให้ และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นแนะน าตัวโดยแจ้งชื่อ-
นามสกลุ ก่อนซกัถามหรือแสดงความเห็น เพื่อที่จะลงในรายงานการประชมุ ขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้สอบถามค าถามใหม้ี
ประเด็นตรงกบัวาระการประชมุในแต่ละวาระ ส่วนค าถามอื่นๆ สามารถสอบถามไดใ้นวาระท่ี 8 เรื่องอื่นๆ 

2. ผูถื้อหุน้หนึ่งท่านมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ตอ่หน่ึงเสียง และสามารถออกเสียงในแตล่ะวาระว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยหรืองด
ออกเสียง ยกเวน้กรณีของคัสโตเดียนผูร้บัมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศส าหรบัผูท้ี่ไดร้บัมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งผูม้อบ
ฉันทะไดท้ าการระบุการลงคะแนนมาแลว้ ผูร้บัมอบจะตอ้งลงคะแนน ตามที่ผูม้อบฉันทะระบุไวแ้ละเจา้หนา้ที่ลงทะเบียน   
จะท าการพิมพบ์ตัรลงคะแนนให ้ส าหรบักรณีต่อไปนี ้
1) ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 
2) ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งท่ีได้รับมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีท่ีผู้มอบฉันทะ ให้สิทธ์ิผู้รับมอบฉันทะ
ลงคะแนนแทนได้ ในวาระที่ระบุ และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิ มพ์บัตรคะแนน ในกรณีที่  ผู้มอบฉันทะได้ระบุการ
ลงคะแนนในวาระต่างๆ แลว้ โดยมอบใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุแทน และออกเสียงใหต้รงตามที่ผูม้อบฉนัทะประสงค์ 

3. คะแนนเสียงที่ตอ้งใชใ้นการลงมติอนมุตัิในแต่ละวาระ บรษิัทฯ ไดแ้จง้ไวใ้นเอกสารหนงัสือเชิญประชมุแลว้ และจะมีการแจ้ง
ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอีกครัง้ก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป 

4. ส าหรบัการนบัคะแนน บรษิัทจะใชร้ะบบการนบัคะแนนโดยบารโ์คด้ เพื่อความสะดวกและความรวดเรว็ในการนบัคะแนนการ
ลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะกรณีที่ท่านลงคะแนนเป็น “ไม่เห็นดว้ย” หรือ  “งดออกเสียง” 
เท่านัน้  

5. ทั้งนี ้ บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงคข์องผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะ
ลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การท าเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือท า
เครื่องหมายไม่ชดัเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อก ากบับริเวณที่ขีดฆ่า หรือการไม่ท าเครื่องหมายใดๆ ใน
บตัรเลย เป็นตน้ โดยคะแนนเสียงของบตัรเสีย จะถกูนบัเสมือนเป็น “งดออกเสียง” และตอ้งใชป้ากกาในการลงคะแนนเสียง
เท่านัน้ 

6. หากท่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคท์ี่จะออกจากที่ประชมุก่อนปิดประชุม หากประสงคท์ี่จะลงคะแนนเสียง
ในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบตัรลงคะแนนพรอ้มลายเซ็นตช์ื่อใหก้ับเจา้หนา้ที่ก่อนออกจากหอ้งประชุมดว้ย เพื่อทาง
บรษิัทจะไดท้ าการบนัทึกการลงคะแนนของท่านต่อไป 

7. ผลการนบัคะแนนจะถกูประกาศหลงัจากที่ท่านประธานรอ้งขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิในแต่ละวาระโดยผลการนบัคะแนน
จะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผูถื้อหุน้ที่มาดว้ยตนเอง ผูร้บัมอบฉันทะที่ไดร้บัสิทธิใหล้งคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่      
ผูม้อบฉันทะระบุคะแนนไวล่้วงหนา้และส่งบัตรลงคะแนน ผ่านผูร้บัมอบฉันทะ และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส
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ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อความโปร่งในในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ขออาสาสมัครซึ่งเป็นตัวแทนจากผูถื้อหุน้   

(ไม่มีอาสาสมคัรตวัแทนจากผูถื้อหุน้ ยกมือ) 
พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบ ส าหรบัเงื่อนไขในการอนมุตัิมติในแต่ละวาระมีดงันี ้
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตังิบการเงินรวมของบรษิัท ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัการด าเนินงาน ประจ าปี 2565 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบรษิัทและบรษิัทย่อยประจ าปี 2566 

ทัง้ 5 วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัดิว้ยเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี ส าหรบัปี 2565 

วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไม่มีการลงมตใินวาระนี ้

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566 

 วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึง่มาประชมุและออก
 เสียงลงคะแนน 

 
 ตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ ไดก้ าหนดใหป้ระธานกรรมการบรษิัท ท าหนา้ที่เป็นประธานในท่ีประชมุ พิธีกรจึงเรียนเชิญคณุไสว 
ฉตัรชยัรุง่เรือง ประธานกรรมการบรษิัท ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ และเริม่ประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี  ้
 

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565  

บรษิัทฯ ขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 8 เมษายน 2565 
รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุที่บรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ 
 

 ประธานสอบถามที่ประชมุว่า มีผูใ้ดจะซกัถามหรือไม่ 
 - ไม่มีผูใ้ดซกัถาม 

 ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 

 มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2565 
ตามที่ประธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้
 เห็นดว้ย 223,914,168 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

 บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

 ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่ม 1 ราย 

 รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 30 ราย รวม 223,914,168 หุน้ 
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วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี ส าหรับปี 2565 

ประธานเชิญ คณุวราลกัษณ ์ งามจิตรเจรญิ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูช้ีแ้จงรายงานผลการด าเนินงานปี 2565 

คณุวราลกัษณ ์งามจิตรเจรญิ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท ซกิา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) ไดร้ายงานต่อที่ประชุมส าหรบัการ

ด าเนินงานของบรษิัทฯ ที่ผ่านมา โดยสรุปดงันี ้

 สรุปภาพรวมในปี 2565 ใหท้่านผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบสรุปผลการด าเนินงานในปี 2565 ที่ผ่านมา และแนวทางการด าเนินงาน

ในปี 2566 นี ้ใหท้า่นผูถื้อหุน้ไดม้โีอกาสถามค าถามในช่วงทา้ยวาระกบัทางประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร คณุศภุกิจ งามจิตรเจรญิ 

 ส าหรับ ZIGA ในปีที่ ผ่านมา เป็นปีแห่งการเข้าไปสู่บริบทของการก้าวสู่นวัตกรรมที่ เป็นทั้งโอกาสและความเส่ียง            

ด้วยบริษัทฯ มองเห็นโอกาสที่จะลงทุนในธุรกิจ Digital Asset ซึ่งจะเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ สามารถลงทุนระยะยาวและสรา้ง

ผลประโยชนใ์หก้บัผูถื้อหุน้ทกุท่าน อย่างไรก็ดี การเดินทางสู่ธุรกิจครัง้นีไ้ม่ง่ายปัญหาและอปุสรรคและความผนัผวนต่างๆ ทัง้ในส่วน

ของธุรกิจเหมืองบิทคอยนแ์ละธุรกิจท่อเหล็ก Pre-zinc พรอ้มๆ กัน ท าใหท้างบริษัทฯ ตอ้งกลบัมาทบทวนแผนกลยุทธใ์นปี 2566 นี ้

ดว้ยความระมดัระวงัมากขึน้ 

 บรษิัท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) มีโครงสรา้งธุรกจิหลกั คือ ท่อโครงสรา้ง Pre-zinc ZIGA ซึ่งเป็นตลาดสินคา้

ทดแทน และกลุ่มท่อรอ้ยสายไฟ Daiwa ส าหรบัโครงการขนาดใหญ่  

 ในปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยที่ประสบปัญหากับนโยบายทุ่มตลาดหรือสงครามการคา้ของ

จีนและอเมรกิา รวมทัง้ที่ส  าคญัก็คือเราพบกับปัญหาเรื่องของ Supply Chain นโยบาย Zero covid ของจีนมีการปิดเมืองท าใหก้าร

ส่งมอบวตัถดุิบล่าชา้ ซึ่งทางบรษิัทฯ เองก็มีการแกไ้ขปัญหาในส่วนนี ้เพราะว่าส่วนหนึ่งเรารบัสินคา้มาเป็นโครงสรา้งของสินคา้ที่เป็น 

Backlog ในโครงการที่ส  าคัญ ทางเราจึงตัดสินใจน าเขา้สินคา้ทั้งจากทางเวียดนามและเกาหลีซึ่งมีราคาตน้ทุนที่แพงกว่าเพื่อลด

ผลกระทบของลกูคา้ อย่างไรก็ดี ความรบัผิดชอบในลกูคา้ในครัง้นีส่้งผลใหท้าง ZIGA ไดร้บัความไวว้างใจ และมีโอกาสขยายสินคา้

ในโครงการส าคญัโดยเฉพาะ กลุ่มบริษัทฯ ญ่ีปุ่ น ซึ่ง ZIGA มีการบรหิารจดัการไดด้ี ในการส่งมอบสินคา้ตรงเวลาไม่ส่งผลกระทบใด

ต่อลกูคา้ เหตกุารณใ์นครัง้นีท้  าให ้ZIGA สรา้งความมั่นใจใหโ้ครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทย ในกลุ่มท่อรอ้ยสายไฟ และต่อเนื่อง

ในปี 2566 นี ้โดยกลุ่มท่อรอ้ยสายไฟ เราสามารถสรา้งยอดขายโตในกลุ่มนี ้year on year กว่า 77.03% ส าหรบัปี 2565 เรามีรายได้

การขาย DAIWA เท่ากับ 309.99 ล้านบาท เพิ่มขึ ้นจ านวน  134.87 ล้านบาท โดยโครงการขนาดใหญ่ เช่น One Bangkok, 

Emspere, Forestia ไวว้างผลิตภณัฑท์่อรอ้ยสายไฟ DAIWA ของบรษิัทฯ 

 ส าหรบังบการเงิน บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานบัญชีและหลักการบัญชีที่รบัรอง

โดยทั่วไป ซึ่งผูส้อบบญัชีไดร้บัรองความถกูตอ้ง และไดร้บัความเห็นชอบจากกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งบรษิัทฯ ไดจ้ดัท างบการเงิน

ดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี หรือ One report ในหนงัสือเชิญประชมุที่ไดด้  าเนินการแลว้ ใหท้่านผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาพรอ้มทัง้มีการ

เพิ่มเติมรายละเอียดเก่ียวกับงบการเงิน เก่ียวกบัสินทรพัยด์ิจิทลั และการก ากบัดูแลของบรษิัทฯ ซึ่งไดเ้ผยแพรบ่นเว็บไซตข์องตลาด

ทรพัย ์ซึ่งท่านผูถื้อหุน้สามารถ เขา้ไปดรูายละเอียดเพิ่มเติมได  ้

 งบแสดงฐานะการเงินรวม บริษัทมีสินทรพัยห์มนุเวียนรวม จ านวน 524 ลา้นบาท และสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนรวม จ านวน 

789 ลา้นบาท รวมบรษิัทมีสินทรพัยท์ัง้สิน้ 1,313 ลา้นบาท เปรียบเทียบ Year on Year ลดลง 497 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลง

รอ้ยละ 27.5 โดยส่วนใหญ่ลดลงจาก Inventory หรือสินค้าคงเหลือ 341 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ จ านวน 249 ล้านบาท
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ประกอบดว้ยวตัถุดิบจ านวน 177 ลา้นบาท และสินคา้ส าเร็จรูป 86 ลา้นบาท โดยในปี 2565 มีการตัง้ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้คงเหลือ

ลดลงจ านวน 26 ลา้นบาท  

 ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ื่นคงเหลือจ านวน 152 ลา้นบาท แบ่งเป็นลูกหนีก้ารคา้ 150 ลา้นบาท ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้น

เครดิต 5 ลา้นบาท คงเหลือ 145 ลา้นบาท และลกูหนีอ้ื่น 110 ลา้นบาท ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิต 104 ลา้นบาท จากการท่ีบรษิัท

ย่อยไม่ไดร้บัเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายโทเคนดิจิทลั คงเหลือลกูหนีอ้ื่น 6 ลา้นบาท 

 สินทรพัยด์ิจิทลั-สทุธิ จ านวน 15 ลา้นบาทประกอบดว้ย BTC และ Usdt ค่าบริการขุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัลจ่ายล่วงหนา้

ของบรษิัทฯย่อย ยกมาจ านวน 51 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ระหว่างปีจ านวน 52 ลา้นบาท ตดัจ่ายค่าบริการระหว่างปีจ านวน 25 ลา้นบาท 

คงเหลือ 77 ลา้นบาท ซึ่งในปี 2565 บรษิัทรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยค่าทัง้จ านวน เนื่องจากบรษิัทย่อยอยู่ระหว่างการด าเนินคดีกบั

ผูใ้หบ้รกิารขดุเหรียญบิตคอยน ์

 ส าหรบัทรพัยสิ์นที่ส  าคัญของบริษัท คือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มียอดคงเหลือเป็นจ านวน 724 ลา้นบาท ลดลงจาก      

ปี 2564 จ านวน 22 ลา้นบาท จากการเพิ่มขึน้ของการซือ้ทรพัยสิ์นหรือรบัโอน จ านวน 95 ลา้นบาท ค่าเส่ือมราคาเพิ่มขึน้ 53 ลา้น

บาท และค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเครื่องขดุทัง้จ านวน 64 ลา้นบาท 

 บริษัทมีหนีสิ้นหมนุเวียน จ านวน 272 ลา้นบาท และมีหนีสิ้นไม่หมนุเวียน จ านวน 331 ลา้นบาท รวมบรษิัทมีหนีสิ้นทัง้สิน้ 

603 ลา้นบาท เปรียบเทียบ YEAR ON YEAR ลดลงจากปีก่อน 211 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 26 โดยหนีสิ้นลดลงจาก

หนีสิ้น TR คงเหลือ 57 ลา้นบาท เรามีการลดเรื่องของคงคลังสต็อกลดลง 381 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน        

ในปีก่อนจากการซือ้วัตถุดิบน าเข้าจากต่างประเทศลดลง  ส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากรายได้รับล่วงหน้าค่าเหรียญ โทเคนดิจิทัล        

จ านวน 64 ลา้นบาท ของบรษิัทย่อย 

หุน้กู-้สทุธิ จ านวน 194.9 ลา้นบาท เป็นหุน้กูท้ี่ออกเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2565 จ านวน 194,900 หน่วย คดิเป็นจ านวนเงนิ 

194.9 ลา้นบาท อายคุรบก าหนดช าระวนัท่ี 26 เมษายน 2567 

ส าหรบัส่วนของผูถื้อหุน้ บรษิัทมส่ีวนของผูถื้อหุน้ จ านวน 710 ลา้นบาท ลดลง 286 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 

28.7 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากก าไรสะสมลดลง 379 ลา้นบาท หุน้สามญัและส่วนเกินมลูคา่หุน้ จากการแปลง warrant เพิ่มขึน้จ านวน 

93 ลา้นบาท 

ถดัไป เป็นการรายงานตวัเลข งบก าไรขาดทนุรวมของกลุ่มบรษิัท 

บริษัท มีรายไดจ้ากการขายในปี 2565 เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 1,124 ลา้นบาท Year on Year ลดลง 17.2 ลา้นบาท ซึ่งไม่ได้

ลดลงที่มีนยัส าคญั มีอตัราการลดลง 1.5 %  

จากรูปเป็นการแสดงใหเ้ห็นว่าเราไดเ้พิ่มในกลุ่มของท่อรอ้ยสายไฟ Daiwa เป็นการปรบักลยทุธ เพื่อที่จะขายในกลุ่มสินคา้ที่มี 

Value มากขึน้ โครงสรา้งรายไดข้องบริษัทแบ่งเป็น 2 ผลิตภัณฑ์หลัก รายไดจ้ากการขายท่อเหล็ก Pre-zine จัดจ าหน่ายภายใต ้    

แบรนด ์Ziga คิดเป็นสัดส่วนรายไดร้อ้ยละ 72 ของรายไดจ้ากการขาย โดยในปี 65 มีรายไดท้ั้งสิน้ 814 ลา้นบาท Year On Year 

ลดลง 152 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลง 16%  

รายไดจ้ากการขายท่อรอ้ยสายไฟ จดัจ าหน่ายภายใตแ้บรนด ์Daiwa คิดเป็นสดัส่วนรายไดร้อ้ยละ 28 ของรายไดจ้ากการขาย

ในปี 65 บรษิัทมีรายไดท้ัง้สิน้ 310 ลา้นบาท Year On Year เพิ่มขึน้ 135 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 77 อย่างที่ไดเ้รียน

ใหท้่านผูถื้อหุน้ทราบว่าเรามีการปรบัแผน เพิ่มการขายสินคา้มลูค่าเพิ่มในกลุ่มของท่อรอ้ยสายไฟมากขึน้ 
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ส าหรบัรายไดจ้ากสินทรพัยด์ิจิทลั จ านวน 22 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการขุดเหรียญสกุลเงิน BTC และรายไดอ้ื่น 

จ านวน 13 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการขายเศษวสัด ุท่ีเห็นในงบก่อนหนา้นัน้จะเป็นการรบัรายไดจ้ากการไดร้บัทุนคืนจาก

ศลุกากรและมีความแตกต่าง แต่จรงิๆ แลว้ ถา้เปรียบเทียบในปีก่อนหนา้นัน้ มีการขายเศษวสัดเุหล็กในอตัราประมาณนีอ้ยู่แลว้  

 ส าหรบัปี 2565 มีตน้ทุนการขายเท่ากับ 1,148 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100.15 ของรายไดจ้ากการขาย ท าให้

บรษิัทขาดทุนขัน้ตน้ซึ่งคิดเป็นอตัราขาดทุนขัน้ตน้รอ้ยละ 0.15 ที่เรียนใหท้่านผูถื้อหุน้ไดท้ราบถึงปัญหาของเรื่องของ Supply Chain 

ที่ผ่านมา ในปี 2565 บริษัทฯ ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 21 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีก่อน 10 ลา้นบาท     

คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 89 เนื่องจากอัตราแลกเปล่ียนมีความผันผวน ทั้งนีเ้พื่อลดความเส่ียงของความผันผวนอัตรา

แลกเปล่ียน ทางทีมผูบ้ริหารก็มีการ Monitor และติดตามตรวจสอบขอ้มลูอตัราแลกเปล่ียนเป็นประจ า เพื่อใหส้ามารถตอบสนองให้

ไดท้นัท่วงทีหากมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัหรือมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ก็จะมีการท าเรื่องของ Forward Contract 

ล่วงหนา้ เพื่อลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและทัง้หมดนีอ้ยู่ภายใตก้ารตดัสินใจในดลุพินิจของผูบ้รหิาร 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่นปี 2565 เท่ากบั 106 ลา้นบาท แบ่งเป็นผลขาดทุนดา้นเครดิต

จากลกูหนีก้ารคา้ธุรกิจหลกั 3 ลา้นบาท และส่วนที่เกิดจากการส ารองรายการที่บริษัทย่อยไม่ไดร้บัเงินที่ไดจ้ากการจ าหน่ายโทเคน

ดิจิทลัจ านวน 103 ลา้นบาท ปัจจบุนัอยู่ระหว่างนดัไต่สวนมลูฟ้อง 

การขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรพัยถ์าวร เกิดจากบริษัทย่อยบันทึกดอ้ยค่าของเครื่องขุดเหรียญสกุลเงินดิจิทลัดว้ยมูลค่า

คงเหลือทางบญัชีทัง้จ านวน เป็นจ านวนทัง้สิน้ 64 ลา้นบาท 

บริษัทฯ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรพัยด์ิจิทัล จ านวน 2 ลา้นบาท ซึ่งเป็นการเกิดขึน้จากการ Mark-to-market คือการ

ประเมินการดอ้ยค่าของสินทรพัยด์ิจิทลั ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ซึ่งมลูค่ายตุิธรรมวดัจากราคาปิดจากเว็บไซต ์Coin Market 

Cap ซึ่งเป็นเว็บไซตท์ี่รวบรวมขอ้มลูเก่ียวกับราคาสินทรพัยด์ิจิทลั ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทย่อยรบัรูข้าดทุนจากการ

ดอ้ยค่า ค่าบริการขุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัลจ่ายล่วงหนา้ จ านวน 77 ลบ.เนื่องจากบริษัทย่อย ไม่ไดร้บับริการตามสัญญา และอยู่

ระหว่างการด าเนินคดีกับผูใ้หบ้ริการขุดเหรียญบิตคอยน์ บริษัทมีตน้ทุนในการจัดจ าหน่าย 24 ลา้นบาท เปรียบเทียบ YEAR ON 

YEAR ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นสาระส าคญั 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 76 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 51 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง

ระยะเวลาเดียวกนัในปีก่อน โดยส่วนใหญ่ เพิ่มขึน้จากการรบัรูร้ายการตดัจ่ายค่าบรกิารเครื่องขดุสกลุเงินดิจิทลัจ่ายล่วงหนา้ จ านวน 

16 ลา้นบาท และรายการตัดค่าเส่ือมราคาของเครื่องขุดสกุลเงินดิจิทัล จ านวน 14 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ้่ายบริหาร ในขณะที่หยุด

เครื่องขุดเหรียญสกุลเงินดิจิทลัชั่วคราว ตน้ทุนทางการเงิน 32 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 12 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากดอกเบีย้หุน้กู ้

8 ลา้นบาท จากรายการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าใหใ้นปี 2565 กลุ่มบรษิัทมีผลขาดทนุสทุธิ จ านวน 381 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทุน

สทุธิรอ้ยละ 32.8 

ต่อมาเป็นงบของไตรมาสที่ 1 ตามที่ไดเ้รียนผูถื้อหุน้ทราบว่าบรษิัทฯ ไดม้ีการปรบักลยุทธ ์เรื่องของ Inventory ในไตรมาสที่ 
1 ซึ่งเป็นไปตามแผน เราสามารถขายสินคา้ที่มีมลูค่าสูงขึน้ ถึงแมว้่าเปรียบเทียบ Year on Year แลว้เราจะมีรายไดล้ดลง ส าหรบั
ตวัเลขงบก าไรขาดทนุ บรษิัทมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 251.8 ลา้นบาท  
 เมื่อเปรียบเทียบ Year on Year รายไดล้ดลง 192.5 ลา้นบาท แต่อย่างไรก็ดี เราก็สามารถที่จะรกัษาเรื่องของอัตราก าไร
ขัน้ตน้ไดด้ีถึง 14.7 จากการปรบัแผนการขายในกลุ่มของท่อที่มีมลูค่ามากขึน้ในโครงการขนาดใหญ่ บริษัทมีผลก าไรขัน้ตน้จ านวน 
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37 ลา้นบาท คิดเป็นอัตราก าไรขัน้ตน้ 14.7% ส าหรบัรายละเอียดในงบการเงินที่จดัท าตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งไดช้ีแ้จงใน MD&A 
แลว้ และท าการเผยแพร่ก่อนหนา้ส าหรบัผลประกอบการไตรมาส 1 ซึ่งท่านผูถื้อหุน้สามารถติดตามรายละเอียดไดใ้นเว็บไซตข์อง
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จากที่กล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นภาพรวมของการด าเนินงานว่าเราไดผ่้านจดุต ่าสดุแลว้ของวิกฤตการณด์งักล่าว ในปี
ที่ผ่านมาเมื่อเกิดวิกฤตแลว้เราก็มีการเรง่ที่จะเปล่ียนแผนกลยทุธ์ 
 ในปี 2566 ทางทีมผู้บริหารมีความมั่นใจในแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ZIGA และ Daiwa ที่สรา้งความเชื่อถือมายาวนาน 
โดยเฉพาะมาตรฐานสินคา้ของบรษิัทดงัจะไดเ้ห็นในวิดิทศันว์่าทางบริษัทฯ มีลกูคา้ที่เป็นกลุ่มนิชมารเ์ก็ต เจาะกลุ่มช่างมืออาชีพซึ่ง
ไวว้างใจในสินคา้ของ ZIGA ในเรื่องของคณุสมบตัิการดดัโคง้ ตะเข็บท่อ ซึ่งสินคา้มีมาตรฐานและสามารถใชง้านไดจ้รงิ จากวิดิทศัน์
เห็นไดว้่ามีกลุ่มที่ชื่นชมแบรนดผ์ลิตภณัฑ ์เราเป็นกลุ่มเฉพาะทางแลว้ก็เป็นนิชมารเ์ก็ตจรงิๆ 
 แนวทางการด าเนินการของบรษิทั ZIGA ที่ไดร้บันโยบายจาก CEO ในปีนีค้ือการปรบัปรุงอตัราก าไรจากการลดตน้ทนุการ

ผลิต ปรบัสดัส่วนสินคา้ที่มีมลูคา่มากขึน้ อาทิ กลุ่มท่อระบบงานไฟฟ้า หรือ ท่อโครงสรา้ง รุน่ความหนาพิเศษส าหรบังานโครงการ

ต่าง ๆ และการท าคลงัสินคา้ที่เป็น DYNAMIC มากขึน้ยืดหยุ่นส าหรบั Demand Supply ในแต่ละหว้งเวลา 

 การควบคมุค่าใชจ้่ายทกุประเภทมากขึน้และส่วนท่ีส าคญัคือสรา้งแบรนดใ์หเ้ป็นท่ีรูจ้กัอยา่งต่อเนื่อง เพื่อสรา้งโอกาสการ

ขายช่องทางการตลาด B2C 

 ในส่วนของการบรหิารจดัการ สินทรพัยด์ิจิทัล มีการวางแผนแบบยืดหยุ่น หรือ Dynamic ซึ่งเนน้การบริหาร เหมืองขุดบิต

คอยน ์ดว้ยการใช ้เครื่องไมเ้ครื่องมือที่มีนวัตกรรมจดัการที่ดีขึน้ ซึ่งเราก็ไดน้ าร่องใชห้มอ้แปลงไฟฟ้า low carbon ของทางบริษัท 

เจรญิชยัหมอ้แปลงไฟฟ้า ซึ่งสามารถลดคารบ์อนและค่าไฟไดถ้ึง 5-20% เป็นนวตักรรมหมอ้แปลงไฟฟ้าที่ดีต่อส่ิงแวดลอ้ม และไดร้บั

รางวลันวตักรรมแห่งชาติ (NIA) อีกทัง้เรามีการปรบัเปล่ียนการใช ้solar power plant เป็นพลงังานทางเลือกอีกดว้ยและในปีนีท้าง 

CEO ก็ใหท้างทีมบรหิารลงรายละเอียดเรื่องการจดัการพลงังานอย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้ 

 นอกเหนือจากการปรบัปรุงรายไดอ้ตัราก าไรหรือผลประกอบการ บรษิัทฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดแูลดงัที่ผ่านมา

บรษิัทฯ เองก็ไดร้บัการยอมรบัและไดร้บัรางวลัในหลายดา้น ในปีที่ผ่านมา คณุศภุกิจ งามจิตรเจรญิ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดร้บั

มอบประกาศนียบตัรจากแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ ซึง่ทาง ZIGA เองก็ใหค้วามส าคญักบัการประกอบ

ธุรกิจเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โปรง่ใส ไรค้อรร์ปัชั่น ด าเนินธุรกจิดว้ยธรรมาภิบาลและรบัผิดชอบผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุม่ ทัง้นีเ้พื่อ

สรา้ง road map ในการสรา้งการเจรญิเติบโต และสรา้งความยั่งยนืใหก้บับรษิัทฯ ในช่วงสดุทา้ยจะเป็นการตอบค าถามจาก ประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิาร คณุศภุกจิ งามจิตรเจรญินะคะ ท่านผูถื้อหุน้ท่านใด  มีค  าถาม ขอเชิญค่ะ 

 

พิธีกรสอบถามที่ประชมุว่า มีผูใ้ดจะซกัถามหรือไม่  
 
คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเรื่อง  
- อยากทราบมมุมองของผูบ้รหิารเก่ียวกบัธุรกิจบิตคอยนว์่าทางบรษิัทฯ มีมมุมองอย่างไรต่อไปขา้งหนา้ 

คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดช้ีแ้จงว่า 

DNA ของทางบริษัทคือการแสวงหานวตักรรม เพื่อมาตอบสนองผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ท าใหบ้ริษัทฯ ออกสินคา้ใหม่คือผลิตภัณฑ์
เหล็ก Pre-Zinc ขึน้มา ซึ่งเป็นรายแรกในเมืองไทย ทางบรษิัทฯ แสวงหาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ และหา Niche Market ดงันัน้ท าใหบ้รษิัท
มีการลงทุนในหลายๆ ดา้น มาโดยตลอด การที่นกัลงทุนใหค้วามสนใจเรื่อง Digital ท าใหต้อบโจทยก์บัค าว่าอินโนเวชั่นของบริษัท
จรงิๆ ส่วนเรื่องของดิจิตอลเป็นหนึ่งในธุรกิจที่บรษิัทฯ ใหค้วามสนใจ และก็เริ่มเขา้ไปลงทนุ ดงันัน้บิตคอยนถ์า้เปรียบเทียบกบัเครื่อง
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รีดท่อที่ลงทุนไปใชเ้วลาคืนทนุประมาณ 7 ปี ส่วนเหมืองจุดที่คืนทนุ คือการที่บิตคอยนม์ีการ Halving หรือประมาณ 5 ปี เนื่องดว้ย
เราลงทนุไปปีแรก และเกิดความผิดพลาดในหลายๆ ดา้น เนื่องจากเป็นส่ิงที่ใหม่มากๆ 

 ปัจจบุนัเหมืองของเราใช ้Solar ในการจ่ายพลงังานไฟฟ้า ซึ่งเราลงทุนไปล่วงหนา้แลว้ หมายความว่าเราไดต้ดัค่าเส่ือมไป
แลว้ และในทางบญัชีก็ถกูตัง้ส ารองไปแลว้ แต่เราก็ยงัมองว่า Digital Asset เป็นกระแสทัง้โลกไม่ใช่เฉพาะเมืองไทย อย่างที่เรียนให้
ทราบว่าการท่ีเราลงทุนไปแลว้ หากจะหยดุ เกรงว่าจะส่งผลเสียกับบริษัท ดงันัน้ควรใชท้รพัยากรที่เราลงทนุไปแลว้ใหเ้กิดประโยชน์
มากกว่า ส่วนแนวทางหรือทิศทางในการลงทุน Digital ของปีนี ้คิดว่ายงัไม่มีอะไรเพิ่มเติม เราจะยงัคง wait and see ไปก่อน ส่วน
เหรียญที่ไดข้ดุไปแลว้นัน้ไม่ไดม้ีนยัส าคญัอะไร และเหรียญที่คา้งเก่าเราก็พยายามบริหารจดัการ บิตคอยนท์ี่เรามีอยู่ 10 กว่าเหรียญ
ตามงบท่ีไดแ้จง้ไป 

 

คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเรื่อง 
- การด าเนินธุรกิจ Digital Asset ต่อไปขา้งหนา้ จะยงัคงไวเ้ฉยๆหรือว่าด าเนินธุรกิจ หรือมีมมุมองต่อไปอย่างไร 
คุณศุภกิจ งามจติรเจริญ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดช้ีแ้จงวา่  
ปัจจบุนัเหมืองที่เราลงทนุไปแลว้ยงัคงด าเนินการอยู่ ไม่เสียค่าใชจ้่ายในส่วนท่ีเป็นค่าไฟ เพราะฉะนัน้ขดุไดเ้ท่าไหร ่ก็เทา่กบัก าไร 
 

คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเรื่อง 
- เท่ากบัว่าการขดุเหมืองไม่มีตน้ทนุแลว้ใช่หรือไม่ 
คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดช้ีแ้จงว่า 
ครบั 

 

คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเรื่อง 
- เท่ากบัวา่ที่เหลือก็จะมีแต่รายได ้ 
คุณศุภกิจ งามจติรเจริญ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดช้ีแ้จงวา่ 

ใช่ครบั แตก่็ไม่ไดเ้ยอะ หลกัแสนหรือไม่ก่ีบาทในกระแสงบการเงิน แต่ส่ิงที่เราไดค้ือ ประสบการณ ์ตวับิตคอยนส์ามารถตอบโจทย์
เรื่องการกระจายความเส่ียงของบรษิัทออกไปได ้เราพยายามจะ diversify แต่อยา่งที่ผมเรียนมนัเป็นความผิดพลาดของทางผมเอง 
ที่ไปลงทนุแลว้ท าใหบ้รษิัทมีความเส่ียง ตรงนีม้นัเป็นความผิดพลาดของผมเองจรงิๆ 

 

คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเรื่อง 
- ตรงนีไ้ม่คดิวา่เป็นความผิดพลาด แลว้มนักเ็ป็นเทรนและเป็นโอกาส เพียงแต่วา่ตอ้งมีทีมที่ดแูลเก่ียวกบัธุรกิจตรงนีแ้ละตอ้งรูอ้ย่าง
จรงิจงัเพราะมนัตอ้งอพัเดทตลอดเวลา ไม่ทราบวา่ทางบรษิัทมีทมีตรงนีแ้ลว้หรือยงั 
คุณศุภกิจ งามจติรเจริญ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดช้ีแ้จงว่า 

มีครบั เป็นทีมที่โกงไป และมีขา่วเป็นเรื่องเป็นราว อย่างที่ผมเรียนว่าการบรหิารจดัการอะไรท่ีมนัเป็นส่ิงที่เราเรยีนรูแ้ลว้ยงัไปไม่ถึง 
เราตอ้งมีความระมดัระวงั ผมเองก็จบวศิวะไฟฟ้าอยู่แลว้ ส่ิงที่เราลงไปท าคือเราตอ้งรูจ้รงิ ซึง่เราแบ่งเงินส่วนหนึ่งจากที่ผูถื้อหุน้ไดใ้ห้
ความไวว้างใจกบัทางบริษัทเพิม่ทนุมา ส่วนหนึ่งมาจากหุน้กูแ้ละเงินผลประกอบการนิดหน่อยเท่านัน้ ไม่ไดล้ง Portion ที่มนัเสี่ยง
มากนกั แต่เนื่องจากสิ่งที่ท  ามนัใหม่มากๆ บางครัง้กเ็ป็นการทดลองภาคปฏิบตัิ อนันีค้ิดว่าเรายงัอยู่บนเสน้ทาง แต่วา่เราก็คงยงัไม่ได้
ไม่ไดล้งทนุอะไรเพิ่มในส่วนของบรษิัทซิกา้ 
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 คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเรื่อง 
- ไม่ลงทนุเพิ่มแลว้คิดจะเลิกไหม 

คุณศุภกิจ งามจติรเจริญ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดช้ีแ้จงวา่ 
ไม่คิดจะเลิก หมายถงึวา่เราลงทนุไปแลว้ และในปัจจบุนัคดิวา่เรายงัไม่ไดเ้พิม่อะไรในคา่ใชจ้า่ย เราก็ maintain ไปก่อนแลว้ก็รอ
จงัหวะที่ดี แบบนัน้ดีกว่าครบั 

 
คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเรื่อง 
- เปล่ียนคิดจะเลิกใหเ้ป็นหาคนที่รูจ้รงิและศกึษาใหถ้่องแท ้เพื่อเพิม่โอกาสใหก้บัทกุๆคนในท่ีนีค้่ะ 

คุณศุภกิจ งามจติรเจริญ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดช้ีแ้จงวา่ 
ครบั ขอบคณุมากส าหรบัค าแนะน าครบั 

 

คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเรื่อง 
- ก็มาถกูทางคะ่ เก่ียวกบั Digital เพราะว่ามนัเป็นโลกเทรนขา้งหนา้ ซึ่งมนัจะตอ้งไวจรงิๆ เพราะฉะนัน้เราตอ้งมีทีมงานท่ีรูจ้รงิแลว้ก็
มองการณไ์กลค่ะ ก็ขอใหก้ าลงัใจค่ะ 
คุณศุภกิจ งามจติรเจริญ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดช้ีแ้จงวา่ 
ขอบพระคณุครบั 

 

พิธีกร :  
มีท่านอื่นสอบถามเพิ่มเตมิมีไหมครบั ถา้มีกรุณายกมือขึน้นะครบั 
 

นรา ศรีเพชร ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย 

1. การท่ีลงทนุในสินทรพัยด์ิจติอล ทางบรษิัทไดต้ัง้ส ารองไวค้รบหมดหรือยงั รวมทัง้ค่าความเสียหายที่เกิดขึน้ดว้ย  
2. เรื่องคดีความ ที่เสียหายไปทางผูบ้รหิารด าเนินการถึงไหนแลว้ ทางผมเองก็เขา้ใจว่าเนื่องดว้ยเป็นสินคา้ใหม่อาจตอ้งใชร้ะยะเวลา
Long term ในวันหนา้ที่จะพิสจูนว์่ามนัยัง success หรือไม่ success เหล่านี ้อาจจะเพิ่งเริ่มตน้ แต่ขอ Update แค่ 2 เรื่องนีก้่อน
ครบั 
คุณศุภกิจ งามจติรเจริญ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดช้ีแ้จงวา่ 

ทางบรษิัทฯ ไดต้ัง้ส ารองเตม็จ านวนไวท้ัง้หมดแลว้ เราก็คยุกบัทาง Auditor จรงิๆ แลว้การตัง้ส ารองมนักเ็หมือนกบัเงินที่เราจา่ย 
invest ไปหมดแลว้ ซึ่งเป็นเงินจากผูถื้อหุน้และส่วนนึงมาจากก าไรสะสมบรษิัทจากการด าเนินงาน ในทางบญัชีก็ตัง้ส ารอง การ
ทยอยตัง้ผมไม่เห็นดว้ย ทาง Auditor ก็บอกว่าไมเ่ป็นไร ก็ตัง้ส ารองไปทัง้เตม็จ านวน 

ส่วนเรื่องคดีความ มีการแจ้งความและฟ้องรอ้ง โดยทีมที่เป็นส านักกฎหมายของทางทีมคุณสกุิจ คุณวงศ ์จากบริษัท กฎหมาย        
วิสดอม จ ากดัและส านกักฎหมายอีกแห่งก็อยู่ด  าเนินการเต็มรูปแบบอยู่ 
 
คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเรื่อง 
- เก่ียวกบัธุรกิจเดิม อยากทราบวา่ทางบรษิัทฯ มีโปรเจคใหม่ๆ หรือว่าไดง้านใหม่หรือวา่มีแนวโนม้ที่จะพฒันาขึน้ยงัไง 
คุณศุภกิจ งามจติรเจริญ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดช้ีแ้จงว่า 

ตัง้แต่ปลายปีที่แลว้ ผมกลบัเขา้โรงงานเต็มตวั ท างานทกุวนั จรงิๆ แลว้ผมคิดว่าตวัธุรกิจเหล็กเราเองก็ไม่ไดม้ปัีญหาอะไรเลย และเรา
ก็ยังคง growth ได้ดี  โดยธุรกิจเดิม ถ้าแยกเป็นสองทางเลือก คือคอรป์อเรชั่นและ Digital Asset ที่ตั้งส ารองทางบัญชีไป 
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เพราะฉะนั้นจริงๆ แล้วโปรเจคที่เราเน้น คือ ส่วนของ Daiwa ซึ่งปีที่แล้ว มียอดขายเพิ่มขึน้เป็น 300 กว่าลา้น และปีนี ้ก็ยังคง 
growth ในส่วนนีธุ้รกิจท่อรอ้ยสายไฟ จรงิๆ แลว้เรามีลกูคา้สองส่วน ส่วนที่เป็นจดุแข็งของทางซิกา้เลย คือ 1.ลกูคา้โปรเจคระยะยาว 
1-2 ปี ซึ่งจะเนน้ภาคเอกชนเท่านัน้ ไม่ค่อยไปประมลูงานหรือว่าไปในส่วนของภาพรฐับาลมาก มีแต่ลกูคา้ที่เอาไปขาย เพราะฉะนัน้
โปรเจคต่างๆ ที่เป็นไฮไลทต์่างๆ ในประเทศไทยไม่ว่าจะ One Bangkok, Magnolia ต่างๆ เราไดโ้ปรเจคเกือบทั้งหมดของ Dusit 

Residences ที่อยู่ตรงสวนลมุ ก าลงัขึน้การก่อสรา้ง เราไม่ไดห้ยดุแค่นัน้ ปีนีเ้ราจะเนน้ท่อในส่วนของเหล็กโครงสรา้งกลุ่มซิกา้ไปขาย
ในกลุ่มนีด้ว้ย ถา้อธิบายสัน้ๆ ก็คือเป็นลกูคา้เดิม ฐานลกูคา้เดิมแต่เอา Product ใหม่เขา้ไปขาย โดยทีมขายอีกชุดหนึ่ง เป็นทีมขาย
โปรเจค ดงันั้นผมมองว่าในกลุ่มที่เป็นสตีล เหล็ก Pre-Zinc ปีนีน้่าจะเติบโตไดด้ีมาก แต่อย่างที่ผมเรียน เราเนน้เรื่องของ Margin 

เป็นหลกั เราไม่ไดเ้นน้เรื่องของท็อปไลน์ ผลิตไดเ้ยอะๆ ก าไรนอ้ยๆ ไม่ใช่ Logic ของบรษิัท ผมเชื่อว่าปีนีก้็ยงัคงก าไรอยู่ เพราะฉะนัน้
ปีนีเ้รามาจดัพอรต์ในส่วนของเหล็ก Pre-Zinc เอง ผมคิดว่ายงัไงก็สามารถ growth ไดด้ีในกลุ่มใหม่ๆ 

 

พิธีกร 

ดงันัน้เพื่อกระชบัเวลาขออนญุาตเป็นค าถามสดุทา้ยนะครบัและขออนญุาตด าเนินการต่อ เดี๋ยวชว่งวาระท่ี 8 จะเป็นเรื่องอื่นๆ  
สามารถสอบถามเพิ่มเติมไดค้รบั ส าหรบัวาระท่ี 2 จะเป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไมม่ีการลงมติส าหรบัวาระนี ้

 

 มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี ส าหรบัปี 2565 

 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษทั ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 

 ประธานฯ ไดเ้สนอท่ีประชมุว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการ แกไ้ข

เพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดใหบ้รษิัทตอ้งจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษิัทท่ีผ่านการตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ และเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพจิารณาอนมุตัิ โดยงบดลุและบญัชี

ก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ที่แสดงไวใ้นแบบ 56-1 One Report 2565 ไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบ

บญัชีรบัอนญุาตแลว้ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชญิประชมุ 

 ประธานสอบถามที่ประชมุว่า มีผูใ้ดจะซกัถามหรือไม่ 
 - ไม่มีผูใ้ดซกัถาม 

 ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2565 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เห็นดว้ย 223,914,168 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

 บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

 ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่ม 0 ราย 

 รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 30 ราย รวม 223,914,168 หุน้ 
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับการด าเนินงานประจ าปี 2565 

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุน
ส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  
 บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในแต่ละปี อตัราไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบ
การเงินเฉพาะบริษัทภายหลงัจากหกัภาษี และเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองอื่น (ถา้มี ) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปัน
ผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดยขึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใชเ้งินการใช้
เงินทุนหมนุเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจยัอื่น ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใตเ้งื่อนไขที่ว่า บริษัทจะตอ้งมีเงินสดเพียงพอส าหรบัการ
ด าเนินธุรกิจ และ ด าเนินการดงักล่าวตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ 

 ในปี  2565 บรษิัทมีผลขาดทุนสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน -318,405,948 บาท ดงันัน้ จึงขอเสนอที่ประชุม
พิจารณางดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 ดงันี ้
 - งดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2565 เนื่องจากบรษิทัฯ มีผลขาดทนุสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการและไม่มี
การพิจารณาจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2565 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เนื่องจาก บรษิัทฯ ไดจ้ดัสรรทนุส ารอง ครบถว้น
ตามกฎหมายก าหนดแลว้ 

 ประธานสอบถามที่ประชมุว่า มีผูใ้ดจะซกัถามหรือไม่ 
 - ไม่มีผูใ้ดซกัถาม 

 ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 

 มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการจดัสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัการด าเนินงานประจ าปี 2565 

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้
 เห็นดว้ย 223,914,168 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

 บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

 ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่ม 0 ราย 
 รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 30 ราย รวม 223,914,168 หุน้ 

 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 วาระนีเ้ป็นวาระเก่ียวกบัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 13 ก าหนดให ้“ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการพน้จากต าแหน่ง จ านวน 1 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการบรษิัททัง้หมด โดยกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระนัน้ อาจไดร้บัการเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ได”้ 

ส าหรบัรายนามกรรมการบรษิัท ที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในปีนี ้มีจ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

  1. นายพลรชฎ เปียถนอม                กรรมการอิสระ 

  2. นางสาววราลกัษณ ์งามจิตรเจรญิ  กรรมการ 

 คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาจากโครงสรา้งกรรมการและคณุสมบตัิกรรมการ ในดา้นต่างๆ  
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โดยความเหมาะสม ดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา 

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นว่ากรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 2 ท่าน ดงักล่าวลว้นแต่เป็นผูท้รงคณุวฒุิ

มีความรูค้วามสามารถและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัท จึงเห็นสมควร ที่จะเสนอให้ที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ ง

กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระดงัรายนามขา้งตน้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

ส าหรบัวาระที่ 5 นีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมากของท่านผูถื้อหุน้ท่ีมารว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนขอเรียนใหท้่าน

ผูถื้อหุน้ทราบว่า ตามกฎหมายแลว้ในวาระนี ้ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนไดทุ้กท่าน และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอ

เรียนเชิญท่านกรรมการทัง้ 2 ท่าน ออกจากหอ้งประชมุชั่วคราว 

 รายละเอียดประวตัิโดยสรุปของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อขา้งตน้มีรายละเอยีดดงัปรากฎในส่ิงที่แนบมาดว้ย 3 ซึง่ไดจ้ดัส่ง

ใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ และตามที่ปรากฏในสไลดท์ี่ไดจ้ดัฉายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

 พิธีกรสอบถามที่ประชมุว่า มีผูใ้ดจะซกัถามหรือไม่ 
 - ไม่มีผูใ้ดซกัถาม 

 จึงขอใหท้ี่ประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 
 มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้ นายพลรชฎ เปียถนอม และ นางสาววราลกัษณ ์งามจิตรเจรญิ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิัทอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 
วาระท่ี 5.1 พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ นายพลรชฎ  เปียถนอม เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการบรษิัท 

 เห็นดว้ย  221,664,332 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9374 

 ไม่เห็นดว้ย               138,900 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0626 
 งดออกเสียง      2,110,936 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 
 บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0 

 ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่ม 0 ราย 
 รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 30 ราย รวม 223,914,168 หุน้ 

วาระท่ี 5.2 พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ นางสาววราลกัษณ ์ งามจติรเจรญิ เป็นกรรมการบรษิัท 

 เห็นดว้ย  223,914,168 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 

 ไม่เห็นดว้ย                0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0 
 งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0 

 บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0 
 ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่ม 0 ราย 
 รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 30 ราย รวม 223,914,168 หุน้ 

 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 14 ก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิัท ในรูปแบบของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ 

โบนสัหรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาก าหนด โดยคณะกรรมการได้

ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารใหค้่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ และการจดัสรรเงินรางวลักรรมการ

ใหอ้ยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับภาระหนา้ที่ของกรรมการที่ตอ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของผูม้ีส่วนไดเ้สีย
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กลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายรวมถึงระเบียบที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี  นอกจากนี ้ยังได้

ก าหนดใหก้รรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร ไม่ไดร้บัค่าตอบแทนส าหรบัการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย จึงเห็น

ควรน าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

โดยค่าตอบแทนดงักล่าวบริษัทไดพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑด์ังกล่าวขา้งตน้ โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและ

กรรมการชดุย่อย ปรากฏตามในหนงัสือเชิญประชมุ ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ และตามที่ปรากฏในสไลดบ์นหนา้จอ 

 ประธานสอบถามที่ประชมุว่า มีผูใ้ดจะซกัถามหรือไม่ 
 - ไม่มีผูใ้ดซกัถาม 

 ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 

 มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉันทพ์ิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566 วาระนีจ้ะตอ้ง
ไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เห็นดว้ย 223,914,168 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

 บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

 ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่ม 0 ราย 
 รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 30 ราย รวม 223,914,168 หุน้ 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 
 ประจ าปี 2566 
บรษิัทฯ เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บรษิัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดัเป็นผูส้อบบัญชีของบรษิัทฯ ประจ าปี 2566 ดงันี ้

(1) นายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กลุ            ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียน เลขที่ 3500 หรือ 
(2) นายเสถียร วงศส์นนัท ์               ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียน เลขที่ 3495 หรือ 
(3)  นายวชิยั  รุจิตานนท ์        ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียน เลขที่ 4054 หรือ 
(4)  นางสาวกลุธิดา  ภาสรุกลุ          ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียน เลขที่ 5946 หรือ  
(5) นายยทุธพงษ์  เชือ้เมืองพาน      ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียน เลขที่ 9445   

เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทและบรษิัทย่อย ส าหรบัปี 2566 และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบรษิัทส าหรบัปี 2565 เป็นจ านวน
เงิน เป็นจ านวนเงิน 1,540,000 บาท ซึ่งไม่รวมคา่บรกิารอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบบญัชี 
 ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ไม่มีความสมัพันธห์รือส่วนไดเ้สียกบับรษิัท/บรษิัทย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด รายละเอียดเก่ียวกับผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชี ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมที่
จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 

ประธานสอบถามที่ประชมุว่า มีผูใ้ดจะซกัถามหรือไม ่
- ไม่มีผูใ้ดซกัถาม 

 ประธานฯ จึงขอเสนอท่ีประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 
 มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมตเิป็นเอกฉนัทพ์ิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี

ของบรษิัทและบรษิัทย่อย ประจ าปี 2566 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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 เห็นดว้ย 223,914,168 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
 บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

 ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่ม 0 ราย 
 รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 30 ราย รวม 223,914,168 หุน้ 

 

วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (แกไ้ขเพิ่มเติม 

พ.ศ.2544) ก าหนดไว้ว่าผูถื้อหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอให้ที่ประชุม

พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได ้บริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนีเ้พื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่

ประสงคจ์ะเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณา เรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนดไวใ้นการประชมุครัง้นี ้

 ไม่ทราบว่ามี ผูถื้อหุน้ท่านใด ประสงคจ์ะเสนอใหท้ี่ประชมุพจิารณา เรื่องอื่นๆ หรือไม่ 
 

คุณเมธี อนัอดิเรกกุล  ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเรือ่ง 

1. ปีนีเ้ป็นปีแรกที่มีการไม่ครบองคป์ระชุมดว้ยการไม่ถึง 1 ใน 3 ซึ่งปกติเราถึง 1 ใน 3 แสดงว่าผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูบ้รหิารเองไม่ได้

เชื่อมั่นกบับรษิัท คือลดการถือครองหุน้ลง ฝากถึงผูบ้รหิารจะตอ้งสรา้งความเชื่อมั่นใหก้บัผูถื้อหุน้รายใหญ่ เพราะถา้มนัเกิดขึน้ครัง้นงึ 

จะเกิดขึน้อีกบ่อยๆ แลว้ถา้เกิดเหตกุารณแ์บบนีจ้ะไม่มีใครรว่มลงทนุดว้ย ถา้บริษัทใดประชมุผูถื้อหุน้ 2 ครัง้ ก็จะเห็นว่าบรษิัทนั้นจะ

เกิดอย่างนีป้ระจ าเพราะความเชื่อมั่นของผูล้งทุนเองไม่กลา้จะลงทุน เพราะผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูบ้ริหารเองยังไม่กลา้ซือ้หุน้เลย 

ฝากเรียนนิดนึงว่าสรา้งความเชื่อมั่นใหก้บัผูถื้อหุน้รายใหญ่ดว้ยนะครบั 

2. หุน้กูท้ี่จะครบก าหนดในปีหนา้ รอ้ยกว่าลา้น ถา้งบการเงินบริษัทเป็นแบบนี ้แลว้ผูถื้อหุน้ไม่มีความเชื่อมั่นอย่างนี ้จะท าใหหุ้น้กูท้ี่

จะต่อออกยากนะครบั เพราะความเชื่อมั่นในการออกหุน้กู้ เรือ่งงบการเงินขาดทนุแลว้จะออกยาก แลว้ถา้ออกไม่ไดห้รือโดน Call do 

Fault มันจะพนักันไปหมดระหว่างผูถื้อหุน้กับกับหุน้กู้ ฝากเรื่องเตรียมการตรงนี ้เพราะว่า warrant เราแปลงหมดแลว้มีการหาเงิน

เตรียมไวส้ าหรบัการรองรบัหุน้กูต้รงนีห้รือไม่ 

คุณศุภกิจ งามจติรเจริญ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดช้ีแ้จงวา่ 

หุน้ซิกา้เองจะใชค้  าว่าหุน้มหาชนก็ได ้มีคนเพิ่มทุนเยอะมาก 1 ต่อ 1 มีคนแปลงเกือบรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์ถา้คูณหุน้รายใหญ่เขา้ไปมนัคือ 

60 ส่วนตัวผมกับครอบครวัก็มีการแปลง แต่เรา carry on กับกระแสสงัคมแบบ Popular ไม่ได ้มีคนแปลงไปทัง้หมด 98 หรือ 99% 

เพราะฉะนัน้มนัมองไดส้องมมุ การท่ีเป็นหุน้มหาชน ดอูย่างต่างประเทศ Tesla เอง ก็ถือหุน้รายใหญ่แค่ 10% อีก 10 กว่าเปอรเ์ซ็นต์

เพราะฉะนัน้ผมคิดว่ามนัเป็นมมุมองที่สามารถที่จะมองไดห้ลายมมุ มนัเป็นมหาชนจรงิๆ แลว้ก็ 30 กว่าเปอรเ์ซ็นต ์ส่วนตวัเมื่อวานก็

มีขึน้ข่าวไป โดยส่วนตวัผมก็มีการซือ้เพิ่มอยู่ เพราะฉะนัน้เองอย่างที่ผมเรียนไปผมเขา้ใจว่าทุกคนมีความมั่นใจในทีมผูบ้ริหาร ทีม

ผูบ้รหิารก็ยงัคงเป็นชุดเดิม ผมเองก็ยงัท างานหนกัมากกว่าเดิม เพราะเนื่องจากผูถื้อหุน้ใหค้วามไวว้างใจ มีผูถื้อหุน้ไวว้างใจเพิ่มทุน

เขา้มาอย่างล่าสดุก็เกือบรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์แลว้ก็ปิด warrant ไปแลว้ และในส่วนของหุน้กูเ้ราไม่ Rollover เราคิดว่าเราจ่ายเลย เพราะ

เนื่องจากอย่างตอนนั้นที่เราขึน้เรื่องของลงทุนเหมืองแลว้ก็ไปดูงบการเงิน  เรามีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งอยู่แลว้ ตามงบ Q1 เรามี 
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Cash อยู่หลายรอ้ยลา้น จริงๆแลว้เราสามารถที่จะจ่ายไดเ้ลยก่อนครบดว้ยซ า้ไป ผู้ถือหุน้ไวว้างใจได ้ทางดา้นการเงินเรายังคง

แข็งแกร่งมาก อย่างที่เรียนแจง้มนัเป็นการตัง้ส ารอง ก็เหมือนกับเราจ่ายในทางบญัชีเราจ่ายเงินไปแลว้ ลงทุนเราไม่ไดเ้ครดิตในตวั

เหมืองหรือแม้กระทั่งตัวที่เราลง Digital Asset ต่างๆ เราใช้ Cash ไปลงทุน ดังนั้นผมขอแจ้งว่าเราไม่มีนโยบายขายหุ้นกู้รอบ 2 

เพราะเนื่องจากหุน้กู้ที่ไดม้า เรายงัไม่ไดล้งทุนในส่วนที่เหมืองเพิ่มเติม เพราะเนื่องจากตอนที่ไดเ้งินหุน้กูม้าสถานการณ์บิตคอยนม์ี

ความผนัผวน เราเลยเบรกยงัไม่ไดล้งทุน เงินกอ้นนัน้ก็มาหมนุในกิจการ ไปจดั LC, TR บา้ง แลว้ก็รอโอกาสที่ดี เพราะเนื่องจากถา้

ตอนนีเ้ราไปคืนหุน้กูใ้หม่ non rating ผมคิดว่ามนัตอ้ง 7% บวกๆ มนัแพงมาก เราคิดว่าที่เราไดม้าใน rated ปีที่แลว้ เป็นจดุที่เรียกว่า

เราสามารถที่จะเอาไปท าก าไรไดด้ีกว่าดอกเบีย้ ก็ไม่ตอ้งห่วงครบัเพราะว่าหุน้กูเ้ราสามารถจ่ายก่อนไดต้ลอด ถา้เกิดว่าถา้เราไม่มี

โอกาสลงทนุนะครบั 

 

สุพัตรา สิทธิชัย ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเรื่อง 

- สอบถามประเภทวงเงินท่ีไดจ้ากธนาคาร ไม่ทราบวา่ใชห้มดหรือว่ายงัเหลืออีกเท่าไหร ่

คุณศุภกิจ งามจติรเจริญ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดช้ีแ้จง 

เหลือเยอะครบั เพราะว่า 2 ส่วนนะครบั จริงๆ แลว้เรามีวงเงิน PN ดว้ย แต่ไม่ไดใ้ชเ้ลยแมแ้ต่บาทเดียว วงเงิน PN ไปดูในงบได ้2 ก็

คือในเรื่องวงเงินตอนนั้นที่ขอธนาคาร เป็นวงเงิน LC, TR เนื่องจากราคาเหล็กเมื่อ 2 ปีที่แลว้ ขึน้ไปสูงมาก วงเงินตอนนั้นใช้ไป

ประมาณ 80% แต่ปัจจบุนัราคาเหล็ก อย่าง Q1 ท็อปไลนต์กลงมา แต่จรงิๆ แลว้ถา้ดใูนเชิงปรมิาณน า้หนกั ไม่ไดล้ดเท่าไหร ่ในภาวะ

ที่ราคาเหล็กผนัผวน บรษิัทฯ ไม่ไดไ้ปซือ้อะไรท่ีมนันอกเหนือธุรกิจอยู่แลว้ สบายใจไดค้รบั 

 

สุพัตรา สิทธิชัย ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเรื่อง 

- สดัส่วนการถือหุน้ของกลุ่มงามจิตรเจรญิ อยู่ที่สดัส่วนเทา่ไหร่ 

คุณศุภกิจ งามจติรเจริญ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดช้ีแ้จง 

การถือหุน้ของกลุ่มงามจิตรเจรญิ รวมทัง้ครอบครวัและภรรยาดว้ย ประมาณ 30% กวา่เปอรเ์ซ็นต ์

 

วิภาวรรณ จรรยศุ์ภรินทร ์ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเรื่อง 

- ไม่ทราบวา่ปีหนา้จะไดก้ลบัมาเห็นก าไรแลว้ก็เงินปันผลหรือไม่ แลว้คิดวา่ธุรกจิยงัอาจจะโดน Disruption ดว้ยเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ 

คุณศุภกิจ งามจติรเจริญ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดช้ีแ้จง 

ปีนี ้เราคิดว่าเรื่องผลก าไรและผลประกอบการ เราไม่ไดล้งทุนที่มีความเส่ียงเลย เพราะเนื่องจากปีที่แลว้เราตัง้ส ารองไวเ้ยอะมาก
ในทางบัญชี ตอนนี ้ทางทีมผู้บริหารได้ตัดเรื่องที่ เป็นความเส่ียงทั้งหลายออกหมด เรากลับมาโฟกัสในธุรกิจและ Digital แค่ 
maintain เปรียบเสมือนเราไดเ้สียบปลั๊กไปแลว้ และก็ตัง้ Timer ในการท างาน เพราะฉะนัน้เรากลบัมาในจุดที่เราแข็งแกร่งมากๆ
อยู่แลว้ ยงัไงผลประกอบการกลบัมาบวกแน่นอน ส่วนเรื่องของการปันผลเขา้ใจว่าจะตอ้งไปหกัลา้งจากขาดทุนสะสม จนกว่าจะเป็น
บวกถึงจะสามารถปันผลได ้ขอเวลาสกันิดนึงเท่านัน้ ทางผูบ้รหิารตัง้ใจท างานเต็มที่อยู่แลว้ ขอบพระคณุครบั 

 

นรา ศรีเพชร ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย สอบถามเรื่อง 
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1. ตกึใหม่ตรงขา้มวดัสน เรา acquire มาดว้ยที่ดินหรือทัง้ตกึหรือเป็นสญัญาเช่า ทางบรษิัทมีแผนว่าจะท าอะไรตกึใหมต่รงขา้มวดัสน 

การรีโนเวท ณ ปัจจบุนัด าเนินงานเถึงไหนแลว้ และจะเปิดเมื่อไหร ่ 

2. โรงงานท่ีประชาอทุิศ ซึง่เป็นโรงงานใหมก่่อสรา้งมาไมก่ี่ปี เห็นวา่ไม่ไดไ้กลจากบรษิัทเจรญิชยัเทา่ไหร ่และเมื่อสกัครูไ่ดเ้ห็น

presentation ในอนาคตเป็นไปไดไ้หมที่เราจะ joint venture กบัเจรญิชยัเพราะเขาก็เป็น partner ที่น่าจะดีระดบันึง 
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ตกึซิกา้เอฟซีเองจรงิๆ แลว้ เรามีพนัธกิจคือเราพยายาม diversify มาตลอด ถา้ตามข่าวเราเคยท าแฟรนไชส ์จบัมือกับไดนาสตี ้ก่อน

หนา้ที่จะท าตรงนี ้เรามีตัวตึก Modular ดว้ย อย่างที่ผมเรียน ซิก้าไม่ใช่ซิกา้สตีล ท่านอาจารยพ์ลรชฏ เปียถนอม ก็เป็นที่ปรึกษา

ทางดา้นนวตักรรมอยู่แลว้ ใหค้  าแนะน าว่าถา้เราอยู่แค่เหล็ก มนัก็มีแค่นีแ้หละ DNA ของซิกา้คืออินโนเวชั่น มี Modular ที่เราแปะไว้

เป็น   จิ๊กซอวต์วัแรก ตวัที่สองเป็นส่วนของการกระจายสินคา้ที่จบัมือกบัไดนาสตี ้เพียงแต่ว่าเรารูว้่าเราขาดอะไร อย่างเรื่องจรงิ อย่าง

ที่ผมเรียน ท่านผูถื้อหุน้แนะน าว่าเราขาดคนมีความรู ้แต่สิ่งที่ยากที่สดุคือการตัง้โจทยท์ี่ถกูตอ้งกบัของทางบรษิัท เมื่อเรารูว้่ามนัขาด

จรงิๆ ถา้สดุทา้ยแลว้มนัเป็นแค่แผน ไม่เคยลงมือท า ก็ไม่ต่างจากเรื่องอื่นๆ ซึ่งตกึซิกา้มาตอบโจทยใ์นส่วนท่ีท าคา้ปลีก เรามีการเปิด

ใชแ้ลว้ หรือแมก้ระทั่ง Digital Asset ตึกนีเ้ป็นตึก Operation แมก้ระทั่งเหมืองบิตคอยนก์็อยู่ที่นี่ เรามีการลงทุนแลว้ปัจจุบนัก็ใชอ้ยู่ 

แต่ไม่ได ้Full ในเรื่องของการท างาน ที่คนชอบไป Operation มากเพราะเนื่องจากภาวะ Covid ที่ผ่านมา และในปัจจุบนัก็สามารถ 

Work from home ได ้ส่วนโอกาสที่จะ joint venture กบัเจรญิชยั ก็มีคุยเรื่องคารบ์อนเครดิตอยู่ ซึ่งผมคิดว่าถา้เราไปท าทกุเรื่องที่มนั

เป็นกระแสคงไม่ได ้ตอ้งมีการศกึษาแลว้ท าใหเ้กิดขึน้จรงิ ถา้สงัเกต ไม่ว่ากระแสเหมืองทิพยห์รือเรื่องใดก็แลว้แต่ เราพูดเรื่องไหนเรา

ท าทกุเรื่อง  

 

นรา ศรีเพชร ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย สอบถามเรื่อง 

- ตกึซกิา้ FC เช่าหรือซือ้ 

คุณศุภกิจ งามจติรเจริญ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ตกึซิกา้ FC เช่าครบั 

 

วิภาวรรณ จรรยศุ์ภรินทร ์ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเรื่อง 

- กลุ่มการเมืองที่เปล่ียนแปลงไปหลงัเลือกตัง้นีจ้ะมีผลกระทบกบับรษิัทยงัไง 
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บรษิัทเนน้การขายภาคเอกชน ไม่ไดส่้งผลกระทบ ถา้ดูจากกระแสโลกประเทศไทยตอนนี ้น่าจะ growth เพราะว่าปีที่แลว้เจอภาวะ 
โควิด ปีนีต้ามที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยออกมา ว่าปีนีป้ระเทศไทยจะ growth ประมาณ  3-5% โดยไม่เก่ียวกับทางการเมือง 
ถา้เอาตวัเลขนีม้าอา้งอิงคิดว่าเป็นปีที่สามารถพอจะมีผลประกอบการท่ีดีได  ้
 

นรา ศรีเพชร ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย สอบถามเรื่อง 

- เนื่องจากราคาเหล็กมีความผันผวนมาก และเป็น Core business คือซือ้เหล็กมาแลว้ขายใหก้ับกลุ่มลูกคา้ ทางผูบ้ริหารมีการ 
จดัการเรื่องนีอ้ย่างไร ลกูคา้เจา้ใหญ่ๆ อย่างเจา้สวัธนินท ์โครงการ One Bangkok และ Magnolia ท ายงัไงใหเ้ขาเชื่อใจเรา แลว้ก็ซือ้
กบัเราไปนานๆ 
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อย่างที่เรียนข้างต้น business model ของซิก้า ตอนนี ้เปล่ียนไปจากเดิม ถ้าไปดู History เราก าไรจริง แต่บางปีที่ก าไรแย่ๆ คือ     

30% กว่า และปีที่ดีๆ คือเกือบ 300% มันผันผวนเกินไป ไม่ว่าจะเป็นค่าเหล็กเอง ซึ่งตรงนีเ้ป็นทั้งโอกาสและวิกฤต การจัด shelf     

ใหร้องรบักับภาวะความผนัผวน การที่โปรเจคใหญ่ๆ ใหค้วามไวว้างใจกับเรา เนื่องจากเป็นท่อรอ้ยสายไฟที่มี Capacity เป็นเบอร์

หน่ึงของประเทศไทย เพราะเดือนนึงเราผลิตไดป้ระมาณเกือบ 5,000 ตนั ท่อรอ้ยสายไฟปีนึง Over all ประมาณไม่เกิน 2,000 ลา้น 

ซิกา้ปีที่แลว้ขายไดถ้ึง 300 ลา้น เราสามารถที่จะเติบโตไดใ้นปีนี ้งานโปรเจคการสั่งของเป็น Long Term หมายถึงยืนราคาตรงนี ้

บริษัทรับตรงนี ้มาแล้วถ้าดูตามงบบัญชี ท่อรอ้ยสายไฟ Daiwa มี Margin ที่ดีมากๆ อยู่แลว้ โปรเจคทั้งหมดตอนนี ้มี Backlog 

ประมาณเกือบ 700 ลา้น ทางผูบ้ริหารไดน้ าขอ้มลูในส่วนนีม้าบริหารจดัการการใชเ้หล็กว่ามีความหนาใดบา้ง และไดน้ าส่วนของ  

โปรเจคที่ยงัไม่ไดเ้รียกเขา้มาหมนุกบัเหล็กโครงสรา้งซึ่งเป็นผลิตภณัฑท์ี่มีความผนัผวน 

 

 ไม่ทราบว่ามี ผูถื้อหุน้ท่านใด ประสงคจ์ะเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณา เรื่องอื่นๆ หรือไม่ 

 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถาม หรือเสนอความคดิเห็นอีก ประธานในที่ประชมุไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลา มารว่ม

ประชมุ รวมถงึขอ้เสนอแนะ ซึ่งบรษิัทฯ จะรบัไปพิจารณาในการด าเนินกจิการของบรษิัทฯต่อไป และกล่าวปิดการประชมุสามญัผูถื้อ

หุน้ประจ าปี 2566 

 

ปิดประชมุ เวลา 11.20 น. 

นายไสว ฉตัรชยัรุง่เรือง 

           ประธานท่ีประชมุ 
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